



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



(กคกท.)

บันทึกเลขที่

กคกท1003.9/118/2557

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สภากัญญา กลางณรงค์ โทร. ๕๐๖๒, ๕๐๖๗

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๑๑๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาวาระเรื่อง การพิจารณาแนวทางในการตอบหนังสือคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เรื่อง ขอให้ทบททวมติการแจกคู่มือป้องกันส่วนลดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล

เรียน รสทช. ภารกิจกระจายเสียงฯ

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการพิจารณา วาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง การพิจารณาแนวทางในการตอบหนังสือคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เรื่อง ขอให้ทบททวมติการแจกคู่มือป้องกันส่วนลดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล โดยที่ประชุม กสท. ในครั้งนั้นได้เลื่อนการพิจารณา และดิฉันได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะจัดส่งความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการตอบหนังสือดังกล่าว จึงได้จัดส่งข้อเสนอแนะมายังสำนักงาน ดังนี้

“๑. เนื่องจากนโยบายการแจกคู่มือป้องกันส่วนลดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล เป็นประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคที่เห็นว่า กสท. ควรทบทวนเรื่องราคาคุ้มครอง นอกจากนี้ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ที่จัดโดย สทช. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมามีผู้อภิปรายให้ความเห็นว่าการใช้ดุลพินิจทางปกครองในการกำหนดราคาคุ้มครองเป็นเรื่องที่ กสท. ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ ดิฉันเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาประเด็นนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รอบด้านและเป็นการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ต้อง สำคัญงาน กสทช. ควรจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยควรจัดเวทีสาธารณะดังกล่าวภายในสองสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา ภารกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้พิจารณาก่อนการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒. ในเรื่องกำหนดราคาคุ้มครองที่เหมาะสม ดิฉันเห็นว่า สำนักงานควรนำเสนอทวิเคราะห์ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาต้นทุน ราคาค้าส่ง และ ราคาค้าปลีกของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอันประกอบด้วยเสาอากาศ และกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ได้มาตรฐานคุณภาพในการรับชม แทนที่จะเป็นการคำนวณมูลค่าที่เหมาะสมจากราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยในท้องตลาดเพื่อให้ประชาชนไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเองแต่เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ประเด็นที่ กสทช. ฎกพิจารณา คือ การกำหนดราคาคุ้มครองซึ่งปรากฏในสื่อสาธารณะแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้

/ผู้ประกอบการ ...

ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหลายรายตั้งราคาขายสูงกว่าราคาคุ้มครอง ดังนั้น หลักการที่สำนักงานเสนอว่า “ดำเนินการจากมุมมองของผู้บริโภค” เพื่อให้ประชาชนนำคุ้มครองไปแลกยังร้านค้าปลีก อันนำมาสู่ฐานคิดการกำหนดมูลค่าคุ้มครองที่เหมาะสมจากราคาเฉลี่ยขายปลีกในท้องตลาดนั้น จึงเป็นหลักการที่ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ อีกทั้งนโยบายการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอลดังกล่าวยังเป็น การนำงบประมาณสาธารณะไปสนับสนุนอุตสาหกรรมกล่องรับสัญญาณฯ จึงควรตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ผ่านการ วิเคราะห์อย่างรอบด้าน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำข้อเสนอแนะของดิฉันประกอบการพิจารณาแนวทางในการตอบ หนังสือคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.